

BÀI VIẾT
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG HOÀ LỢI VÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỢI PHỐI HỢP TỔ CHỨC
“MỘT NGÀY LÀM CHIẾN SĨ” CHO HỌC SINH
NĂM HỌC 2023-2024

Nhằm tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 79 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023), tăng cường phối hợp với các lực lượng địa phương trong công tác tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh và thực hiện Mô hình: “Một ngày làm chiến sĩ” do ngành phát động, hôm nay ngày 21/12/2023 Trường Tiểu học An Lợi rất vinh dự được các đồng chí trong Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoà Lợi phối hợp tổ chức hoạt động trải nghiệm: “Một ngày làm chiến sĩ” cho học sinh của đơn vị.

Thông qua buổi trải nghiệm thực tế tại Ban Chỉ huy Quân sự phường các em học sinh được nghe tuyên truyền về Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, được thắp nhang các vị anh hùng liệt sĩ tại bia tưởng niệm, được hướng dẫn cách xếp gấp nội vụ, tháo lắp súng, thăm thực tế và được thuyết minh về nội quy, nề nếp sinh hoạt nơi làm việc, nơi ở, sinh hoạt của các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự, được thăm nơi tăng gia sản xuất (ao nuôi cá, vườn rau,...), được trải nghiệm trồng rau để nắm được cách thực hiện và thấu hiểu được những việc mà người lính phải làm,... Các em học sinh đã lắng nghe, tương tác, trải nghiệm một cách tích cực và báo cáo viên luôn nhiệt tình hỏi đáp, hướng dẫn trong từng hoạt động.

Sau thời gian làm việc tích cực, hiệu quả chương trình “Một ngày làm chiến sĩ” cho các em học sinh trường Tiểu học An Lợi đã thành công tốt đẹp. Đội ngũ nhà trường và các em học sinh có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm thực tế về việc những công việc, những hoạt động mà các đồng chí trong Ban Chỉ huy Quân sự thực hiện hàng ngày. Đồng thời, thông qua những trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ” giúp cho các em học sinh càng thêm yêu quý, kính trọng, biết ơn những người lính Cụ Hồ trong thời chiến lẫn thời bình vẫn một lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, hỗ trợ các ban ngành nói chung và ngành giáo dục nói riêng. Ban Giám hiệu, Giáo viên, nhân viên và học sinh của Trường Tiểu học An Lợi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Quý Lãnh đạo và các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự phường Hoà Lợi đã hỗ trợ, phối hợp giúp đơn vị hoàn thành thành nhiệm vụ. Kính chúc các đồng chí luôn vui, khoẻ, công tác tốt và hoàn thành các nhiệm vụ mà nhân dân, đất nước giao cho./.

Một số hình ảnh hoạt động:















